



# ข่าวรอบสัปดาห์



ฉบับที่ 14 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566



UNISERV ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ ได้ร่วมพิธี ทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 6,216.25 บาท

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญนี้ จงดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนา ทุก วิวาราตรีกาล เทอญฯ



## หารือแนวทางการพัฒนาเกณฑ์ และ แพลตฟอร์มสำหรับ "ห้องลดฝุ่น"

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเกณฑ์ และแพลตฟอร์มสำหรับ "ห้องลดฝุ่น" จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือปัญหาฝุ่นควัน (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5) ตามแนวทางนโยบายการดำเนินงาน จังหวัดปี 2567 โดยมี นายทศพล เพื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่





### การมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลงานวิจัยแก้ไขปัญหามลพิษ

ในงานการมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2567 โดยให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดฯ กระทรวงทรัพยากรฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือ และส่วนราชการต่างๆ

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ. เชียงใหม่



### UNISERV จัดโครงการ The King's Philosophy and Sufficient Economy, Leadership Camp

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2566

สำนักบริการวิชาการ ได้ดำเนินจัดโครงการ "The King's Philosophy and Sufficient Economy, Leadership Camp" แก่ห้อง ๆ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย ได้เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและอนิเมชัน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่





## UNISERV ร่วมกับ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ จัดงาน DustBoy Day ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3E) จัดโครงการ "DustBoy day ครั้งที่ 2" เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเครือข่ายความร่วมมือ DustBoy มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด เห็น มุมมองในการต่อยอดระหว่างกัน เพื่อการนำนวัตกรรม DustBoy ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย การศึกษาผู้ดูแลองขนาดเล็กร การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ การเฝ้าระวังผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน การประยุกต์ใช้ในชุมชน รวมถึงการบริการจัดการแหล่งกำเนิดฝุ่นควัน โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับแขกภายในงาน อีกทั้งในงานยังมี Speaker จำนวน 19 ท่าน พุดบรรยายให้ความรู้หัวข้อเกี่ยวกับ DustBoy พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



## UNISERV CMU ร่วมลงนาม MOU กับ บริษัท SuperMap

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566



รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ซุปเปอร์แมป ซอฟต์แวร์ จำกัด (SuperMap Software Co., Ltd) บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มจีไอเอส (GIS) และผู้ให้บริการที่ใช้นวัตกรรมใหม่ โดยมี Ms. Evelyn General Manager of Asia and Oceania Center เป็นตัวแทนจากประเทศจีน ร่วมลงนาม

ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการ การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่วิชาการ การใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มจีไอเอส (GIS) อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในเชิงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการฝึกอบรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ณ ห้องทองประชุมกวาว สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

